

Số: 04 /TB-TTL

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Danh sách người tham gia không đủ điều kiện
đấu giá tài sản của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Theo kế hoạch nêu tại Quy chế bán đấu giá toàn bộ và nguyên trạng quyền sử dụng đất ở tại Ấp 1, Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt ban hành kèm theo Quyết định 49/QĐ-PĐV ngày 14/02/2020, Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt sẽ đấu giá toàn bộ và nguyên trạng quyền sử dụng đất ở tại Ấp 1, Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vào ngày 30/03/2020.

Căn cứ vào danh sách hồ sơ đã nộp và Biên bản họp xác định điều kiện tham gia đấu giá (16 giờ 30 ngày 24/03/2020), đơn vị tổ chức đấu giá thông báo đến cá nhân / tổ chức đã nộp hồ sơ tham gia không đủ điều kiện tham dự như sau:

I. Danh sách người không đủ điều kiện:

- Ông: Phạm Anh Tuấn - CMND: 024469379
 - Lý do: Vi phạm quy chế đấu giá. (hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, không nộp tiền đặt trước)
- Ông: Huỳnh Duy Tân - CMND: 363585384
 - Lý do: mua hồ sơ sau thời gian đã thông báo (mua sau 16h00 ngày 22/03/2020);
 - Hồ sơ bổ sung sau khi nộp không đảm bảo khách quan (Không có niêm phong hồ sơ bổ sung, không qua đơn vị chuyển phát, người giao và người nhận không hợp lệ, không đảm bảo khách quan khi xem xét).

II. Hoàn trả tiền đặt trước: Các cá nhân tham gia nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia vui lòng gửi văn bản về Tổ thanh lý – Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt để làm thủ tục hoàn



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

trả lại tiền đã đặt trước theo quy định. Văn bản yêu cầu phải cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền hoàn trả. Mọi khiếu nại về khoản tiền hoàn trả Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp do chính cá nhân đó cung cấp bị sai sót.

III. Thông tin bổ sung: Thông báo này được niêm yết công khai tại nơi đấu giá, website của đơn vị tổ chức đấu giá những người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không đủ điều kiện dự đấu giá.

Trân trọng./.

H.T.M TÔ THANH LÝ
CÂY XĂNG HẬU GIANG
TỔ TRƯỞNG



PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Mạnh Hà

